

Source :

ไทยโพสต์

Date :

19 มิ.ย. 2560

Page :

๓

No.:

60212958

ฟ้องรายที่ 21 ด้าน 'น้ำตาล' สกกล

สกกลนคร ● มีความคืบหน้าอย่าง ต่อเนื่องในพื้นที่ จ.สกกลนคร หลัง ชาวบ้านได้รวมตัวกันคัดค้าน โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ศาลจังหวัด สกกลนครได้นำหมายศาลมาปิด ไว้ที่บ้านนางยวนจิตร์ ไชยรักษ์ บ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกกลนคร ทั้งนี้ นางยวนจิตร์เป็นสมาชิก กลุ่มรักษาน้ำอุนรายที่ 21 ที่ถูก บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด สกกลนครเป็นคดีอาญา ในข้อหา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร

โดยสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ กลุ่มรักษาน้ำอุนได้ทำถึงหนังสือ

ร้องเรียนถึงนายก อบต.อุ่มจาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ขอให้ระงับการบุกเบิกพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงงาน น้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทาง สาธารณะและลำรางสาธารณะ และฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เพื่อคัดค้านโครงการโรงงาน น้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ทำให้ บริษัทยื่นฟ้องนางสาวเดือนเพ็ญ สุดไชยา และพวกรวม 20 คน ต่อศาลจังหวัดสกกลนคร ข้อหา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วย เอกสารมาแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ใน ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง นัดไกลเกลี่ย แล้วครั้งหนึ่งแต่ยังตกลงกันไม่ได้ ทั้งนี้ ศาลนัดพร้อมเพื่อฟังผลการ

ไกลเกลี่ยในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้าน อุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค ที่สนับสนุน ได้ประชุมพิจารณา รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (ฉบับปรับปรุง) โดย คชก.มีมติไม่เห็นชอบรายงานอีไอเอของบริษัท ในเรื่องผลกระทบต่อด้านชีวภาพ ความชัดเจนของพื้นที่ส่งเสริมการ ปลูกอ้อย การใช้น้ำจากลำน้ำอุน การปรับสภาพพื้นที่โครงการ และ กระบวนการการมีส่วนร่วมของ ประชาชน

นางยวนจิตร์กล่าวว่า ได้

เตรียมใจไว้แล้วว่าจะถูกฟ้อง เพิ่ม เพราะทราบจากบรรยากาศ ในห้องไกลเกลี่ยที่ศาลจังหวัด สกกลนคร ซึ่งได้เดินทางไปให้ กำลังใจสมาชิกกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มชาวบ้านไม่ ยอมรับเงื่อนไขของบริษัท

“ยืนยันว่าไม่เคยหลอกหลวง ให้ใครมาลงชื่อในหนังสืออะไรทั้ง นั้น การลงชื่อร้องเรียนเป็นไปโดย เจ้าตัวผู้ลงชื่อเอง และในเมื่อเขา ยื่นฟ้องแล้วก็ต้องสู้กันตามขั้นตอนต่อไป แต่ไม่ว่าจะฟ้องอีกกี่ครั้งก็จะ ร้องคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรง ไฟฟ้าต่อไป เพราะเราไม่เห็นด้วย ที่จะมาสร้างโรงงานใหญ่ๆ แบบ นี้ที่บ้านเรา จะมาเปลี่ยนป่าโคก เป็นป่าอ้อย จะมาเผากากอ้อยทำ โรงไฟฟ้า จะฟ้องกี่ครั้งก็ยังไม่เห็น ด้วย” นางยวนจิตร์กล่าวทิ้งท้าย.